

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษที่ได้จัดงานปกป้องสถาบัน ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้อย่างเรียบร้อย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปที่จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดกาฬสินธุ์</p> <p>วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดมหาสารคาม</p> <p>วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>โดยจะจัดงานที่สวนหลวงราชินี อำเภอหัวหิน (พื้นที่ ๑๙ ไร่) ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังไกลกังวล ขอให้เตรียมการจัดงานไว้ให้พร้อม</p>	<p>- จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>กาฬสินธุ์ มหาสารคาม</p> <p>และประจวบคีรีขันธ์</p>
<p>๒. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในส่วนกลางจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จัด Pavilion มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ณ พระลานพระราชวังดุสิต</p> <p>สำหรับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทางเรือ โดยจัดขบวนเรือประดับไฟเทิดพระเกียรติและมีเรือของประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมขบวน ณ บริเวณลำน้ำเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช คาดว่าจะมีเรือกว่า ๖๐๐ ลำ และมีประชาชนกว่า ๔๐,๐๐๐ คน พร้อมใจกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกลางลำน้ำเจ้าพระยา ในเวลา ๒๐.๑๙ น.</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>นอกจากนี้มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย” จำนวน ๗ เรื่อง ผ่านม่านน้ำบริเวณ ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่ายิ่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตจัดทำวีดีและวีซีดี จำนวน ๕ ล้านชุด เพื่อมอบให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เก็บไว้เพื่อความ เป็นสิริมงคลต่อไป</p> <p>สำหรับกิจกรรมในส่วนภูมิภาคขอให้จังหวัด จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับส่วนกลาง ดังนี้</p> <p><u>วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดการทำบุญตามประเพณีของแต่ละศาสนา ในช่วงเช้า</li> <li>๒. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญพระราชกุศล</li> <li>๓. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์</li> <li>๔. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ไปพร้อมกันทั่วประเทศ</li> <li>๕. จัดฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ชุด “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย” ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ ปวงชนชาวไทยและให้จังหวัดแจ้งให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ มาขอรับพระราชทานภาพยนตร์ ชุด “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยจัดเตรียมสถานที่ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการไปแล้ว</li> </ol> <p><u>ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓</u> ให้จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ศาลากลาง จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำหรับวางชุดวีซีดีภาพยนตร์ พระราชทาน เพื่อให้ประชาชนได้มาลงนามถวายพระพร และขอรับพระราชทานภาพยนตร์ดังกล่าว</li> <li>๒. ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดฉายภาพยนตร์ชุดเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเฉพาะในจุดที่มี ประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก เช่น สำนักทะเบียน อำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น</li> </ol>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ขอให้จังหวัด กรมและรัฐวิสาหกิจประสานความร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่าให้เกิดความผิดพลาดในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ และเชิญชวนให้มาร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกจะได้รับทราบถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประเทศอื่น</p>	
<p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ</p>	<p>- ขอให้จังหวัดที่ยังประสบสถานการณ์อุทกภัย ทั้ง ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ๘ จังหวัด(จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี) และภาคใต้อีก ๒ จังหวัด (จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัทลุง) ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาหาร และน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ</p> <p>สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ขอเน้นย้ำเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำรงชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุด โดยขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น อาทิ เส้นทางคมนาคม พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ แล้วเร่งดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หากวงเงินไม่เพียงพอหรือมีข้อจำกัดในการทำงาน ขอให้แจ้งให้กระทรวงทราบ</p> <p>๒) การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามที่รัฐบาลมีมติให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท ขอให้สำรวจข้อมูลโดยมีกระบวนการตรวจสอบ กลั่นกรองอย่างรอบคอบและจังหวัดที่พร้อมจ่ายเงิน ให้ดำเนินการด้วยความรัดกุม ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน</p> <p>๓) บูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด จัดชุดเยี่ยมเยียนดูแลผู้ประสบภัย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพอนามัยและฟื้นฟูสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎร และเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่สูญหายตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สุราษฎร์ธานี และพัทลุง</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๔) จัดทำแผนระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำ            อย่างเป็นระบบร่วมกับกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ และหน่วยงาน            ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงได้สั่งการไปแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ            จากสถานการณ์อุทกภัยให้ความสำคัญในเรื่อง “การฟื้นฟู            คุณภาพชีวิต” และ “ฟื้นฟูอาชีพ” เพื่อให้ประชาชน            สามารถกลับมาดำรงชีวิตเป็นปกติโดยเร็วที่สุด</p>	
<p>๔. การป้องกันและแก้ไขปัญห            ภัยหนาว</p>	<p>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓            อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยจัดหาผ้าห่มตามความต้องการ            ของประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ที่ประกาศภัยพิบัติ            ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้จัดซื้อ            เครื่องกันหนาวจากกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าห่มนมที่จดทะเบียน            ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจแล้ว ในราคา            ผืนละไม่เกิน ๑๘๐ บาท ภายในวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท            หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ ให้กรมบัญชีกลางขยายวงเงิน            ให้จังหวัดจัดซื้อเครื่องกันหนาวได้ตามความจำเป็น            และเหมาะสมต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ขอให้จังหวัดติดตามการรายงานพยากรณ์            อากาศ เพื่อพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้ทัน            ต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ขอให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน            เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์            ไม่ให้เกิดการร้องเรียนว่าการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง            หรือแจกจ่ายเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด            - กรมป้องกันและบรรเทา            สาธารณภัย</p>
<p>๕. การจัดงาน OTOP City ๒๐๑๐</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยจะจัดงาน OTOP City ๒๐๑๐ ระหว่าง            วันที่ ๑๘ -๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค            เมืองทองธานี จึงขอเนนย้าให้ทุกจังหวัดช่วยกัน            ประชาสัมพันธ์งาน OTOP City ๒๐๑๐ ให้ประชาชนรับทราบ            และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมสินค้า โดยเน้น            รูปแบบสินค้าให้มีความเหมาะสม สำหรับเป็นของขวัญ            ในเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งขอให้เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่            ที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้า            มาจำหน่ายได้อย่างเพียงพอตลอดการจัดงาน ๙ วัน ซึ่งเป็น            อีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ และ บรรเทาปัญหา            ความเดือดร้อนของประชาชนได้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด            - กรมการพัฒนาชุมชน</p>
<p>๖. การป้องกันและแก้ไขปัญห            ยาเสพติด</p>	<p>- ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติด            ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ร้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ของรัฐบาล</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด            - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบรั้วชุมชนและรั้วสังคม จากผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ CLEAN &amp; SEAL มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีขาวแล้ว จำนวน ๑๘,๘๐๔ หมู่บ้าน/ชุมชน จากเป้าหมายทั้งหมด ๑๙,๐๖๒ หมู่บ้านชุมชน ยังคงพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นขอให้พื้นที่ที่ประกาศเป็นสีขาวแล้วดำเนินการตามปฏิบัติการ CLEAN &amp; SEAL ซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับอีก ๒๕๘ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้ประกาศพื้นที่สีขาว ขอให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานเพื่อประกาศเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวต่อไป</p> <p>สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่นอกพื้นที่เป้าหมายแต่มีความเสี่ยง รวมทั้งชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่สีขาวทั้งหมดขอให้ดำเนินการโอบล้อมพื้นที่ โดยการจัดทำประชาคมที่เหมาะสม หากตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติดขอให้ดำเนินการแก้ไขตามปฏิบัติการ CLEAN &amp; SEAL ต่อไปด้วย</p> <p>นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ขอให้ทุกจังหวัดเพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบตราตามจุดตรวจ จุดสกัด จุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดที่อาจเล็ดลอดเข้ามาโดยแฝงมากับนักท่องเที่ยวด้วย</p>	
<p>๗. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔</p>	<p>- ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดช่วง“๗ วันระวังอันตราย”ระหว่างวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดมาตรการและแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ และประสานแจ้งรายละเอียดให้จังหวัดทราบล่วงหน้า</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมตั้งจุดตรวจโดยบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทาง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้มากที่สุด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>รักษาราชการแทน</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</u></p> <p>๑. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในรูปแบบ Pavilion ที่บริเวณ สนามเสือป่า แต่เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีการจัดงาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และงานกาชาด ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน สถานที่จัดงานเป็นบริเวณแอร์พอร์ตลิงค์ สวนรถไฟ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในงานจะมีการจัด Pavilion อย่างยิ่งใหญ่ จัดจำหน่ายสินค้า OTOP พร้อมอาหารอร่อยของแต่ละ จังหวัด โดยจะประสานในรายละเอียดต่อไป</p> <p>สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในส่วนกลางระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้</p> <p><b>ส่วนที่ ๑</b> บริเวณลานราชวงศ์ดุสิต โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบ Pavilion ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลัก จัดทำ Pavilion ภายใน Pavilion มีการจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติภายใต้ Concept “KING” และ Theme “มหาราชของปวงชนชาวสยาม”</p> <p><b>ส่วนที่ ๒</b> บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า มีการจัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัด จัดสินค้า OTOP ร่วมจำหน่ายในงานด้วย</p> <p>นอกจากนี้บริเวณหน้าศาลฎีกา มูลนิธิ ๕ ธันวาคมทหาราช จะจัดให้มีการการจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกัน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p><b>ส่วนที่ ๓</b> กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง คมนาคมและกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทางเรือที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลศิริราช โดยขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๓ จังหวัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานให้มากที่สุด คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานกว่า ๔๐,๐๐๐ คน และมีเรือ กว่า ๕๘๕ ลำ บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้าไปถึงหอประชุมกองทัพเรือจะเต็มไปด้วยประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ออยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท โดยได้รับการสนับสนุนเรือประดับไฟจำนวน ๓๒ ลำ จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดต่างๆ ที่เคยชนะการประกวด นอกจากนี้มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๗ เรื่อง ผ่านม่านน้ำขนาดใหญ่ จัดเวทีกลางน้ำโดยมีศิลปินแห่งชาติมาร่วมแสดงเทิดพระเกียรติ และมีการปล่อยโคมลอยตามพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพุทธบูชา จำนวน ๘,๔๐๐ โคม</p> <p>นอกจากนี้มีการแสดงแสง สี เสียง และเลเซอร์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถมองเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ลอยอยู่กลางอากาศอย่างชัดเจน และจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรกลางลำน้ำเจ้าพระยาอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลา ๒๐.๑๙ น. โดยถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>ในส่วนภูมิภาคขอให้ทุกจังหวัดจ้างผู้รับจ้างฉายภาพยนตร์ในพื้นที่ จัดฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๗ เรื่อง โดยกระทรวงมหาดไทยจะมอบฟิล์มให้นำไปฉายให้ประชาชนรับชม และมอบแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ทั้ง ๗ เรื่องเพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายพระพร และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะจัดฉายภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติในโรงภาพยนตร์ชั้นนำในกรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย</p> <p>สำหรับการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็น Big Cleaning Day และตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ขอให้ทุกจังหวัดจัดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนมาร่วมมอบแผ่นวีซีดีพระราชทานได้ตลอดทั้งปี</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๒. การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย	<p>- คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากทุกส่วนราชการที่กั้นไว้เบิกจ่ายเหลือในปี โดยไม่มีข้อผูกพัน และเงินจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ไปช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย จึงขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณลงในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้มากที่สุด</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดตรวจสอบเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๕๐ ล้านบาทว่ามีเงินเหลืออยู่เท่าไร หากจังหวัดใดมีการขยายวงเงินแล้ว และเหลือเงินไว้ใช้ในการฟื้นฟูอีกจำนวนเท่าไร ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด
๓. การป้องกันผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่มพลังทางการเมือง	<p>- ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ให้ป้องกันผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง จึงขอให้ทุกจังหวัดทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาร่วมชุมนุมว่าอย่าให้มีการยุยงสร้างความแตกแยก โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและหากมีการกระทำที่ล่วงละเมิดต่อสถาบันสูงสุด ให้ทำการตรวจค้นและแจ้งความดำเนินการตามกฎหมาย</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง
๔. การทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	<p>- ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการให้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จึงขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยขอให้เตรียมรับสถานการณ์และซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการไว้ให้พร้อมอย่าได้ประมาท</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.  
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓